



ที่ มส ๐๐๑๙.๓ /ว ๑๓๖

ถึง สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุกอำเภอ

ตามที่ กรมการพัฒนาชุมชน โดยสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีได้จัดทำและเรียบเรียงความรู้เกี่ยวกับข้อกฎหมาย คำพิพากษา ข้อสังเกตข้อควรระวังเกี่ยวกับการทำนิติกรรมและในการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนที่เกี่ยวข้องได้ศึกษาเป็นความรู้และถือปฏิบัติและได้ขอความความร่วมมือให้จังหวัดเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามโอกาสและช่องทางสื่อสารต่างๆ

พร้อมนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน จึงขอส่งบทความ “กฎหมายน่ารู้” ในหัวข้อเรื่อง “ทำอย่างไร เมื่อถูกแก๊งทวงหนี้คุกคาม ” ตามสำเนาเอกสารที่ส่งมาด้วย และท่านสามารถดาวน์โหลดบทความ ได้ที่เว็บไซต์ www.womenfund.in.th หัวข้อ “สื่อเผยแพร่” ปรากฏรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมา



กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
โทร./โทรสาร ๐ ๕๓๖๑ ๒๑๙๖
www.๓.cdd.go.th/maaehongson

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้
ภายในปี ๒๕๖๔



Change for Good



“ทำอย่างไร เมื่อถูกแก๊งทวงหนี้คุกคาม”

สวัสดีชาวกรมการพัฒนาชุมชน และท่านผู้อ่านทุก ๆ ท่านค่ะ ตามที่ท่านทราบดีอยู่แล้วว่า ที่ใดมีสัญญา ก็ย่อมมีเงินเกิดขึ้น ที่นั่นก็ย่อมมีการทวงถาม ในสังคมปัจจุบันจึงมีเหตุการณ์เกิดขึ้นมากมายให้ท่านได้เห็น อย่างแก๊งทวงหนี้ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบโทรทวงหนี้ทางโทรศัพท์ ส่งคนมาคุกคาม ทวงหนี้ถึงที่ทำงาน มีชายชุดดำขี่มอเตอร์ไซด์มาบ้านเวียนหน้าบ้าน หรือที่เรียกกันว่า แก๊งหมวกกันน็อคโพสต์ท่าใน Facebook หรือโดยวิธีการอื่น ๆ อีกมากมาย โดยการข่มขู่ ประจานทำให้เกิดความอับอาย เสียหาย ใช้จ่ายความรุนแรง ลักษณะการทวงถามดังกล่าวจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย ถ้าใครเจอแบบนี้ก็เล่นงานได้นะ เพราะมีกฎหมายคุ้มครองลูกหนี้ ตามพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังนั้น รูปแบบและวิธีการทวงถามหนี้จึงเป็นสาระสำคัญเพื่อการทวงถามหนี้ที่ต้องตามกฎหมายและเป็นธรรม

การทวงหนี้จึงจำเป็นที่เจ้าหนี้และลูกหนี้จะต้องศึกษาและเรียนรู้ไว้เพื่อปกป้องคุ้มครองสิทธิของตน ดังคำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๑๙๙/๒๕๕๓ พิพากษาไว้ว่า “ ถ้อยคำที่จำเลยกล่าวกับผู้เสียหายว่า หากผู้เสียหายไม่ยอมชำระหนี้ให้ ผู้เสียหายกับบุตรภรรยาจะเดือดร้อนเพราะอายุน้อยนั้น ไม่ใช่เป็นการใช้สิทธิโดยชอบธรรมที่เจ้าหนี้อาจพึงฟ้องลูกหนี้ให้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมายแต่อย่างใด แต่เป็นถ้อยคำที่สามัญชนโดยทั่วไปย่อมทราบและตีความได้ว่า เป็นคำพูดข่มขู่ว่าหากไม่ชำระหนี้ให้ แล้วผู้เสียหายกับครอบครัวอาจถูกทำร้ายให้ได้รับความเดือดร้อนและเป็นอันตรายได้ ถ้อยคำดังกล่าว ถือได้ว่าเป็นการขู่เชิญผู้เสียหายให้ต้องยินยอมชำระหนี้ให้แก่กลุ่มจำเลยตามที่เรียกร้อง กรณีที่มีการพูดโทรศัพท์ขู่เชิญผู้เสียหาย จนผู้เสียหายกลัวจนกระทั่งยอมนัดหมายให้นำหลักฐานมาให้ดูและเตรียมเงินไปให้บางส่วน แม้ผู้เสียหายจะปรึกษาหรือแจ้งความต่อเจ้าพนักงานตำรวจให้ทราบถึงเหตุร้ายที่จะเกิดขึ้นแก่ตนและครอบครัว ก็เป็นการแจ้งเพื่อขอความคุ้มครองจากพนักงานเจ้าหน้าที่ตามที่ประชาชนพึงกระทำกันตามปกติ ภายหลังจากที่ผู้เสียหายยอมตามที่จำเลยข่มขู่ไปแล้ว กรณีไม่ใช่ผู้เสียหายไม่เกิดความกลัวและไม่ยอมทำตามการขู่เชิญของจำเลย ฉะนั้น การกระทำของจำเลยจึงเป็นความผิดฐาน ร่วมกันกระทำความผิดแล้ว ไม่ใช่อยู่ในขั้นพยายาม ”

เพราะฉะนั้น การทวงถามหนี้จึงควรตระหนักต้องปฏิบัติ เพื่อให้การทวงถามเป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด จึงขอฝากชาวพัฒนาชุมชนทุกท่านโปรดใช้ความรอบคอบและใช้ความระมัดระวัง ตลอดจนจนประชาสัมพันธ์ให้กับภาคีเครือข่ายพัฒนาชุมชนให้ทราบถึงการทวงถามหนี้ที่ชอบด้วยกฎหมาย เพื่อป้องกันสิทธิตามหลักความชอบธรรมของทั้งเจ้าหนี้และลูกหนี้ แล้วสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จะนำความรู้ดี ๆ ที่เป็นประโยชน์มานำเสนออีกครั้งในฉบับหน้า

นางสาวพิชญ์ลดา ขวัญดี นิตินกร

เรียบเรียง

นายธีระพล คู่คิด ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมาย

ตรวจทาน